

HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ



Huynh trưởng GDPT là gì ?

Huynh trưởng GDPT không là gì cả ! Bởi vì Huynh trưởng chỉ là Huynh trưởng !

Hay cũng có thể nói: Huynh trưởng GDPT là người cư sĩ trên người cư sĩ, là bậc thiện sĩ tại gia.

Người Huynh trưởng GDPT không phải là người xa rời, tách mình ra khỏi xã hội, bởi vì vẫn còn có cuộc sống thế tục, nhưng không để đắm mình lăn lóc trong dục vọng ê chề, say mê giấc mộng kê vàng. Mà Huynh trưởng là người tỉnh thức, đang tiếp cận với tha nhân, đang làm cái nhiệm vụ thiêng liêng của mình, là làm công tác văn hóa - giáo dục, hướng dẫn thế hệ trẻ, thế hệ đàn em của mình theo dấu chân thom của đức Phật.

Người Huynh trưởng GDPT không phải là người cư sĩ bình thường, là người học trò còn phải học tập, và cũng không phải là người thấy với dáng vẻ nghiêm nghị khô khan - khó gần gũi.

Người Huynh trưởng là người vừa tu - vừa học - vừa làm người giảng dạy, hướng dẫn lại sở đắc đã kinh qua từ bản thân. Người Huynh trưởng GDPT tự coi mình là người anh - người chị - người bạn chân thành thân ái chan hòa tình cảm ngang tầm với các em để dễ dàng tiếp cận đoàn sinh tại mỗi gia đình nhỏ của các em, nắm bắt đời sống - điều kiện sinh hoạt - tâm tư tình cảm - nguyện vọng - đặc điểm, để vỗ về - lắng nghe từ sâu thẳm của các em mà tìm ra giải pháp hữu hiệu - để giải đáp thích ứng những nhu

câu bức thiết, hướng dẫn dìu dắt - giúp đỡ các em vượt qua rối rắm, vững vàng từng bước chập chững vào đời.

Muốn làm được nghĩa vụ thiêng liêng cao cả này, ngoài việc phải học - học mãi - học hoài để hội đủ kiến thức, chứng nghiệm Phật pháp sâu sắc để hướng dẫn các em, mà điều tối cần thiết là khả năng tu chứng - liễu ngộ. Thiếu chứng ngộ người Huynh trưởng GDPT không bao giờ truyền đạt được ý chỉ của tổ chức - tâm ấn của chư Tổ - chư Phật - của các bậc đàn anh truyền thừa, không khéo chỉ là cái máy nói - lý thuyết suông mà thôi.

Huynh trưởng GDPT thực hành trên nền tảng song đối: Đại trí - Đại bi - Đại hạnh.

Huynh trưởng GDPT thực hành Đại trí, là học hỏi vô biên Phật pháp, quán sát thấu suốt chân tánh của vạn hữu.

Huynh trưởng GDPT thực hành Đại bi, với tấm lòng người mẹ bao dung như trời biển, ôm trọn cả thế giới vào lòng.

Huynh trưởng GDPT thực hành Đại hạnh, là thực hiện Bồ tát đạo, không phải chỉ mong có lợi ích cho riêng mình, mà sử dụng phương tiện thiện xảo hướng đến giác ngộ - giải thoát hết thảy chúng sanh ./-



Phan Văn Huy Tâm